



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ รับสมัครระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้วและคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติครบ ถูกต้องแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. และเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๒. หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติรายนั้น ๆ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายครรชิต วรรณษา)

ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

บัญชีรายนามนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

ลำดับ ที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา		หมายเหตุ
		วุฒิ	สาขาวิชาเอก	
๑	นางสาวกิตยาพร คัมภีระ	ศศ.บ.	ภาษาเกาหลี	
๒	นางสาวกาญจนา ยศมา	ศษ.บ.	การสอนภาษาญี่ปุ่น	
๓	นางสาวจรรยาลักษณ์ สาดื้อ	ศษ.บ.	การสอนภาษาญี่ปุ่น	
๔	นางสาววิวารีย์ แสงงาม	ศศ.บ.	ภาษาเวียดนาม	